



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. รายงานพิเศษ: โจทย์หินรัฐบาล'บิ๊กตู' วิกฤตอาหารทุบเศรษฐกิจไทย	ข่าวสด
2. 'บิ๊กตู' ปลื้มผลงานกระทรวงเกษตรฯ โกงแล้ว 8 หมื่นล.	แนวหน้า
3. ทุเรียนแช่แข็ง-กล่องสุ่มทุเรียน ธุรกิจทำเงิน 'สวนศักดิ์ศรีเบตง' เพิ่มมูลค่า 'มู...	มติชน
4. คอลัมน์: NEXT GEN: 'ListenField' แบบจำลองการเพาะปลูก นวัตกรรมล้ำ ...	เดลินิวส์
5. สับปะรดจีไอ'นครพนมขายดี' จ่อแปรรูปเพิ่มรายได้เกษตรกร	มติชน
6. ยืดวิน-วินโมเดล'ราคาตามต้นทุน เอเชียฮิตกินเงาไทยดันส่งออกพุ่ง	มติชน
7. กยท.ดึงเอกชนลงขัน2พันล.	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
8. กยท.ขงสคร.ผนักเอกชนจัดตั้งบริษัทลูก	มติชน (กรอบบ่าย)
9. 'บิ๊กตู'ปลื้มผลงานกระทรวงเกษตรฯ โกงแล้ว8หมื่นล. ส่งออกผลไม้ไทยไปจีน	naewna.com
10. เดินหน้าแจกต้นกัญชา หนุนเกษตรกรปลูก	dailynews.co.th

โจทย์หินรัฐบาล'บิ๊กตู่' วิกฤตอาหารทุบเศรษฐกิจไทย



พิเศษ รายงาน

วิกฤตสงครามรัสเซียบุกยูเครน ตั้งแต่เดือนก.พ.2565 และการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังคงยืดเยื้อ กำลังสร้างความปั่นป่วนให้ความมั่นคงทางด้านอาหารของคนทั้งโลกเป็นอย่างมาก ไม่เว้นแม้แต่ดินแดนครัวของโลกอย่างประเทศไทย

เนื่องจากเหล่าชาติมหาอำนาจต่างก็ออกนอกมาลงโทษคว่ำบาตรรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก ทำให้ซัพพลายน้ำมันดิบหายจากตลาดโลกวันละ 5 ล้านบาร์เรล คั้นราคาให้พุ่งทะยานอยู่เหนือระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล มาจนถึงทุกวันนี้ และยังสร้างฝืนร้ายให้กับภาคการขนส่งไปทั่วโลกอีกด้วย

ผลพวงของสงครามยังทำให้รัสเซียและยูเครนซึ่งเป็นซัพพลายเออร์วัตถุดิบต้นน้ำภาคการเกษตรรายใหญ่ของโลกอย่าง ปู๋ยเคมี ข้าวโพคเลี้ยงสัตว์ และข้าวสาลี ต้องหยุดส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปโดยปริยาย

เพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนภาคการเกษตรทั่วโลกให้ปรับตัวสูงขึ้น จนดันราคาอาหารแพงไปทั่วโลก และเริ่มขาดแคลนหนักในประเทศยากจน โดยสำนักงานอาหารและเกษตรของสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า เฉพาะแถบเอเชียแปซิฟิก มีผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,800 ล้านคน

ค่านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ออกมาระบุว่า จากปัญหาดังกล่าวทำให้ 30 ประเทศทั่วโลกเอาตัวรอดด้วยการระงับส่งออกอาหาร พลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์ (Food Protectionism) เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในชาติตัวเอง เช่น แอลจีเรียห้ามส่งออกพาสต้า อินโดนีเซียหยุดส่งออกน้ำมันปาล์ม อินเดียห้ามส่งออกข้าวสาลี และมาเลเซียระงับส่งออกไก่ เป็นต้น

ก ระแสการกักตุนอาหารทั่วโลกที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้นายเดวิด มัลพาส ประธานธนาคารโลกออกมาชี้ว่า วิกฤตการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหารของโลกจะยืดเยื้อไปจนถึงปี 2566 ขณะที่ FAO ออกโรงเตือนว่าข้าวจะแพงขึ้น โดยดัชนีราคาข้าว Food Rice Price Index ในตลาดโลกเดือนพ.ค. พุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือน กลุ่มพืช น้ำมันแพงขึ้น 31.1% ธัญพืชแพงขึ้น 29.7%

ขณะที่โลกกำลังวุ่นวายหนัก หันกลับมามองประเทศไทยว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้อย่างไร เกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารเหมือนกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกหรือไม่

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่า ไทยยังมีอาหารบริโภคเพียงพอ เพราะเป็นฐานการผลิตและส่งออกอาหารอันดับต้นๆ ของโลก แต่ก็ไม่ประมาทมีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงอาหารทั้งระบบผ่านกลไกบูรณาการกรมการอาหารแห่งชาติ

รวมทั้งเร่งจัดการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยง BIG DATA จัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ช่วยวางแผนการกระจายสินค้าเกษตรและอาหาร ทำให้ภาครัฐสามารถวางแผนรองรับในสภาวะวิกฤต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ค่าน นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผอ.สถาบันอาหาร ออกมาบอกให้คนไทยสบายใจว่าประเทศไทยจะไม่ขาดแคลนอาหารแน่นอน เพราะผลผลิตเหลือเฟือเพื่อ เช่น ข้าว ผลิตได้ 22 ล้านตัน บริโภค 10 ล้านตัน น้ำตาล ผลิตได้ 10 ล้านตัน บริโภค 2.5 ล้านตัน น้ำมันพืช ผลิตได้ 17 ล้านตัน บริโภค 16 ล้านตัน ส่วนไก่และหมูก็มีเหลือ

ส่งออกปีละ 1 ล้านตัน

ย้ำชัดว่าภาวะปริมาณอาหารขาดแคลนไม่ใช่ปัญหา แต่วิกฤตใหญ่ที่ไทยกำลังเผชิญคือปัญหาเรื่องของเสถียรภาพราคาอาหารในประเทศไทยที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาด ราคาแพงเกินจริง กระทั่งไปยังปากท้องประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งรัฐบาลควรเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดสมดุล ป้องกันปัญหาขาดแคลน การกักตุน และการฉวยโอกาสขึ้นราคา

ค าน นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน กรรมการหอการค้าไทย และนายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไทยยังไม่ได้ขาดแคลนอาหารจนต้องชะลอการส่งออกเหมือนประเทศอื่น เพราะสามารถผลิตอาหารเองได้มากพอจากพื้นที่เพาะปลูกวัตถุดิบอาหารที่มีมากถึง 149 ล้านไร่ และมีผู้ผลิตอาหารจำนวนมาก อาทิ วิสาหกิจชุมชนราว 5.5 หมื่นราย อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 4.4 หมื่นราย และอุตสาหกรรมอาหาร 5.4 หมื่นราย และยังครองสถิติผู้ส่งออกอาหารแปรรูปเบอร์ 13 ของโลกอีกด้วย

วิกฤตอาหารที่แท้จริงของไทยคือ อาหารมีราคาแพง เพราะต้นทุนการผลิตอาหารที่เพิ่มขึ้นมหาศาลจากค่าขนส่งที่ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก และต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าเพื่อผลิตอาหาร โดยเฉพาะอาหารสัตว์ ต้นน้ำของภาคปศุสัตว์ และปุ๋ยเคมี ต้นน้ำในภาคการเกษตร ปมปัญหานี้ยังสร้างความวิตกกังวลใหม่ให้กับคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบในการผลิตอาหารและอาหารแปรรูปของไทยด้วย

โดยพบว่าเกษตรกรบางกลุ่มเริ่มลด

ต้นทุนการผลิต ด้วยการลดปริมาณการใส่ปุ๋ย ลดปริมาณการให้อาหารสัตว์ลงเพราะผู้ต้นทุนไม่ไหว ทำให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ของพืชเกษตรเริ่มลดลงส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของสินค้าให้ตกต่ำลง และอาจสร้างปัญหาลูกกลามกระทบไปยังความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าอาหารไทย

ที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลปีละกว่า 1 ล้านล้านบาท อีกด้วย

สำหรับปุ๋ย ซึ่งเป็นต้นทุนของอาหารแพงนั้น นายอัครพิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ออกมาระบุว่า ผลพวงจากสงครามทำให้ราคาขายปลีกในเมืองไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% เช่น ราคาปุ๋ยไนโตรเจน (N) ปี 2563 อยู่ที่ 12,000-15,000 บาทต่อตัน ปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 30,000-35,000 บาทต่อตัน

ฟอสฟอรัส (P) ปีที่แล้วเฉลี่ย 20,000 บาทต่อตัน ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 38,000 บาทต่อตัน และโพแทสเซียม (K) ราคาปีที่แล้วเฉลี่ย 9,000 บาทต่อตัน ปีนี้ราคาอยู่ที่ 32,000 บาทต่อตัน

ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเป็นวงกว้าง เพราะปุ๋ยเป็นสัดส่วน 15% ของค่าใช้จ่ายในภาคสินค้าเกษตร

ขณะที่นายเทพวิทย์ เตียวสุรัตน์กุล สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยออกมากล่าว กรณีที่ร้ายแรงที่สุด (Worst-case scenario) มาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อประเทศรัสเซีย อาจจะทำให้ราคาปุ๋ยตลาดโลกแพงต่อเนื่องยาวนานอีก 3-5 ปี

เสียงบ่นข้าวยากหมากแพงที่แรงขึ้นเรื่อยๆ กดดันให้รัฐบาลลงมือต้องออกมา Take Action ปรึาปรับต้นทุนสินค้าตั้งแต่ทางฝั่งกระทรวงพลังงานนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนแอลพีจีไปช่วยอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลและก๊าซ

หุงต้ม กระทรวงการคลังยอมตัดรายได้อายุ 65 ปีลดภาษีสรรพสามิต น้ำมันดีเซล แต่ก็ยังเอาราคาน้ำมันและแอลพีจีไม่อยู่

จนล่าสุดกองทุนออกอาการถึงแตกเป็นหนักกว่า 100,000 ล้านบาท แถมต้องวิ่งหาเงินมาเติมเพิ่มอีก ยังไม่สามารถแก้ปัญหาต้นทุนราคาสินค้าจากน้ำมันเชื้อเพลิงได้

แม้รัฐบาลจะพยายามกันอย่างหนักในการต่อสู้กับราคาสินค้า แต่ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แจมปัจจัยลบต่างๆ นอกบ้าน ทั้งเรื่องการสู้รบรัสเซีย-ยูเครน ราคาน้ำมัน และต้นทุนอาหารโลกยังคงไม่ทุเลา

เรื่องนี้จึงกดดันให้ 'บิกตู' พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงกับต้องออกคำสั่งการให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เร่งจัดทำแผนเผชิญรับมือความมั่นคงด้านพลังงาน และวิกฤตด้านอาหาร ทั้งเรื่องราคาแพง และปริมาณทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยจะมีหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างประเทศ และเศรษฐกิจร่วมรับผิดชอบ

ล่าสุดสั่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุดเพื่อรับมือสถานการณ์คือ คณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการเฉพาะกิจติดตามประมวลผล วิเคราะห์ผลกระทบและจัดทำข้อเสนอแนะ ในการแก้ปัญหาทุกมิติ

คงต้องจับตาดูว่าคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดจะมีมาตรการเด็ดใหม่ๆ หรือเป็นแค่การเพิ่มคณะกรรมการในรัฐบาล แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนที่ผู้คนชอบแซวกัน

มาจนถึงวันนี้แม้สงครามจะกินเวลามากกว่าครึ่งปี รัฐบาลก็ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาอาหารและข้าวของแพงที่เป็นรูปธรรม จากนี้รัฐบาลคงต้องเร่งพิสูจน์ฝีมือ เพราะหากปล่อยให้ปัญหากำครองชีพยืดเยื้อ ปัญหาอื่นก็ตามมาอีกเยอะ เช่น การก่อกวนภาคครัวเรือนปัญหาเงินเฟ้อ

ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตัวจุดเศรษฐกิจไทยทั้งสิ้น

'บิกตู' ปลื้มผลงานกระทรวงเกษตรฯ โภยแล้ว 8 หมื่นล.

ส่งออกผลไม้ไทยไปจีน ครึ่งปีแรกทะลุล้านตัน 'เฉลิมชัย' สั่งฟรุ้ตบอร์ด ควบคุมคุณภาพสินค้า

นายกฯ พอใจยอดส่งออกผลไม้ไทยไปจีนครึ่งปีแรกทะลุ 1 ล้านตัน สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 8 หมื่นล้านบาท “เฉลิมชัย” ย้ำเร่งเดินหน้ารุดระดับคุณภาพมาตรฐานผลไม้ไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต

▶▶▶ ต่อ : ผลไม้ - หน้า 2

ผลไม้

รองรับการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดส่งออกจีน-ทั่วโลก

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามการส่งออกผลไม้ของไทยไปจีนโดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ หรือฟรุ้ตบอร์ด (Fruit Board) ที่มี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน รายงานผลงานการส่งออกผลไม้ของไทยไปจีนครึ่งปีแรก 2565 ได้เกิน 1 ล้านตัน ซึ่ง

มากกว่าปีที่แล้วกว่า 120,000 ตัน สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ประกอบการและประเทศกว่า 8 หมื่นล้านบาท โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ฟรุ้ตบอร์ดติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ผล ปี 2565 เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการกระจายผลผลิตผลไม้ของเกษตรกร รวมทั้งให้เดินหน้ารุดระดับนโยบายคุณภาพและมาตรฐานผลไม้ เร่งเดินหน้าแผนปฏิบัติการพัฒนาผลไม้ปี 2565-2570

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายกรัฐมนตรียังกำชับให้กาดการณ์ผลผลิต และติดตามสถานการณ์การขนส่ง เพื่อปรับกลยุทธ์ในการกระจายผลผลิตผลไม้ของเกษตรกรไม่ให้เกิดปัญหาต่อไป รวมทั้งให้เดินหน้ารุดระดับนโยบายคุณภาพและมาตรฐานผลไม้ เร่งเดินหน้าแผนปฏิบัติการพัฒนาผลไม้ปี 2565-2570 เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่เป้าหมายเกษตรมูลค่าสูง เน้นการพัฒนาพันธุ์ การใช้เทคโนโลยีในการผลิต การเพิ่มการแปรรูปสร้างมูลค่า เพิ่มการสร้างแบรนด์ผลไม้ การขยายตลาดทั้งใน-ต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต การแปรรูป ตลอดจนการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดส่งออกในจีนและทั่วโลกด้วย

“ด้วยความได้เปรียบในพื้นที่ภาคการเกษตรของไทย มีผลผลิตเป็นที่ต้องการและยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งผลไม้ไทยเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีมูลค่าการส่งออกสูง สร้างรายได้เข้าประเทศไทยปีละหลายล้านบาท ขอขอบคุณเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ร่วมกันดำเนินตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวด เพื่อชื่อเสียงของประเทศในการส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ โดยนายกรัฐมนตรี กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันผลักดัน ส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยให้ขยายสู่ประเทศต่างๆ ด้วยคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน” นายธนกร กล่าว

ทูเรียนแซ่แข็ง-กล่องส้มทูเรียน ธุรกิจทำเงิน 'สวนศักดิ์ศรีเบตง' เพิ่มมูลค่า 'มุขังคิงส์' นอกฤดู

“สวนศักดิ์ศรีเบตง” เปิดเส้นทางธุรกิจส่งออกทูเรียนแซ่แข็งและกล่องส้มทูเรียน สร้างช่องทางใหม่ในการจำหน่ายทูเรียนแปรรูป ที่มีมูลค่าน้อยให้มีมูลค่าสูง รองรับนักท่องเที่ยวชิมทูเรียนมุขังคิงส์นอกฤดู

โดยสวนศักดิ์ศรี ที่มีการปลูกทูเรียนบนพื้นที่ 25 ไร่ มากกว่า 17 ปี รวมทูเรียนสายพันธุ์อื่นๆ กว่า 400 ต้น โดยมีทูเรียน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์มุขังคิงส์ พันธุ์ไอวี่ หรือหนามดำ และพันธุ์ยาวลิ้นจี่ สวนศักดิ์ศรี เป็นสวนเกษตรอินทรีย์ผลิตทูเรียนปลอดสารพิษและได้รับมาตรฐานรับรอง GAP ซึ่งช่วยยกระดับ



คุณภาพและราคาของทูเรียนให้เพิ่มสูงขึ้น โดยเน้นการทำตลาดออนไลน์ และบางส่วนจำหน่ายใน Tops Supermarket อีกทั้งจำหน่ายต้นกล้าทูเรียน ราคาต้นละ 100 บาท ส่งจำหน่ายทั่วประเทศได้ปีละ 60,000-80,000 ต้น ปัจจุบันสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด รวมทั้งได้จำหน่ายทูเรียนแซ่แข็งให้กับนักท่องเที่ยว และเตรียมขยายการผลิตเพื่อการส่งออกในอนาคต สำหรับทูเรียนของเบตงที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากพื้นที่อื่น คือ มีสี



สายพันธุ์ เหมามาขาคิง และสายพันธุ์อื่นๆ ของ



มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง

วันที่: อาทิตย์ 17 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16198

Col.Inch: 78.01

Ad Value: 93,612

หน้า: 7(บน)

PRValue (x3): 280,836

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ทูเรียนแชแข็ง-กล่องส้มทูเรียน ธุรกิจทำเงิน 'สวนศักดิ์ศรีเบตง' เพิ่มมูลค่า 'มู...



เหลืองแห้ง กลิ่นหอมเฉพาะ และรสหวานจัด

นายศักดิ์ศรี สง่าราศรี เจ้าของสวนทูเรียนทูเรียนมุขังคิงส์เบตง เปิดเผยว่า ทูเรียนสายพันธุ์เหมาซานคิงหรือมุขังคิงส์ ที่ปลูกอยู่ในสวน ใช้สารเคมีน้อยมาก สำหรับสวนทูเรียน

ตนเองนั้น เป็นสวนแบบเกษตรอินทรีย์ ผสมปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ และใช้น้ำสะอาดที่ไหลจากยอดเขาสันกาลาศิริ โดยได้ต่อท่อ นำมาลงที่สระน้ำที่เลี้ยงปลาใน และนำน้ำจากการเลี้ยงปลามาใช้รดน้ำในการเพาะปลูก

สายพันธุ์ทูเรียนและต้นไม้อื่นๆ ซึ่งน้ำที่ได้จากมูลปลานั้น เป็นปุ๋ยชั้นดี และเมื่อทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วก็จะทำการตัดหญ้าตามโคนต้นทูเรียนและผลไม้ต่างๆ แล้วจึงค่อยใส่ปุ๋ยเคมีและจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ จึงกล้าที่จะรับประกันความปลอดภัย และความอร่อย

“สวนศักดิ์ศรี เป็นสวนที่ปลูกทูเรียนสายพันธุ์ เหมาซานหวาง หรือเหมาซานหว่อง หรือที่เรารู้จักกันมานานในนาม ‘มุขังคิงส์’ (Musang King) เป็นสายพันธุ์หลัก ที่บรรดานักชิมชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ บอกว่าต้นตำรับความอร่อยอยู่ที่เบตง เมื่อได้ลิ้มลองแล้วต้องบอกต่อ และต้องกลับมาลิ้มลองอีก ทูเรียนสายพันธุ์มุขังคิงส์

ธุรกิจสมัยใหม่ ทำให้เห็นว่าเกษตรกรก็สามารถทำเป็นธุรกิจได้ โดยไม่ต้องลงทุนที่สูงมาก หรือทำได้คนเดียว แต่ได้นำจุดเด่นของพื้นที่มาสร้างจุดขาย โดยวันนี้ได้มาพูดคุยกับนายศักดิ์ศรี ที่คิดเปิดเส้นทางส่งออกทูเรียนแชแข็ง ที่มีมูลค่าน้อยให้มีมูลค่าสูง

นายศักดิ์ศรีเปิดเผยอีกว่า ได้ศึกษาและค้นหา วิธีการแปรรูปทูเรียนแบบ Freeze Dry เพื่อดึงความชื้นออกจากเนื้อทูเรียน สำหรับทูเรียนแชแข็งต้องแช่อยู่ที่อุณหภูมิ -60 องศา เนื่องจากผลไม้ทุกชนิดจะมีน้ำในตัว ฉะนั้นจะต้องทำให้น้ำกับเนื้อไม่แยกออกจากกัน ด้วยการใช้อุณหภูมิ -60 องศา แต่ถ้าอุณหภูมิไม่ถึงเซลล์จะแตกออกจากกัน น้ำกับเนื้อจะแยกกัน รสชาติก็จะไม่อร่อย โดยต้องรักษาอุณหภูมิในตู้แช่แข็งอยู่ที่ -60 องศา ทำให้เนื้อทูเรียนสดกลายเป็นเนื้อทูเรียนแช่แข็ง รสชาติเนียน ถือเป็นจุดขาย และในปีนี้ได้คัดทูเรียนที่รูปทรงไม่เต็มใบ แต่ลักษณะของเนื้อทูเรียนไม่แตกต่างจากทูเรียนที่สวยงาม โดยผลทูเรียนจะมีผลที่บิดเบี้ยวบ้าง โดยทางสวนได้จำหน่ายกล่องละ 1,500 บาท โดยบรรจุจนเต็มกล่องในกล่องจะบรรจุอยู่ที่ 4-5 ลูก น้ำหนักอยู่ที่ 6-8 กิโลกรัม โดยเฉลี่ยแล้ว แต่ว่าจะยึดใส่ในกล่องได้ก็ลูกจะอยู่ที่กล่องละ 1,500 บาท จะเรียกว่ากล่องส้มทูเรียนมุขังคิงส์เบตงคือรุ่นว่าจะได้ก็ก็โลกรัมในแต่กล่อง

เพื่อทำมาจำหน่ายในเบตงรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเบตงที่ไม่ใช่ฤดูกาลทูเรียน มีโอกาสได้ชิมทูเรียนสายพันธุ์มุขังคิงส์ นอกฤดูกาล

เฉษฐา ลีโยทัย



**“การเก็บข้อมูล
แปลงเกษตร คือหัวใจ
สำคัญที่ช่วยให้ผลผลิตมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น”**

เป็น “จุดเริ่มต้น” ที่ทำให้ทาง ดร.รัชนีพร ชิน
โชติธีรานันท์ พัฒนา “ลิสเซนฟิลด์ (Listen-
Field)” นวัตกรรม “แบบจำลองการ
เพาะปลูก” เพื่อแก้ปัญหาให้กับ
เกษตรกรไทย ที่มีกจะขาดข้อมูลการ
ทำการเพาะปลูก โดยต่อยอดมาจาก
งานวิจัยในช่วงที่เธอกำลังศึกษาอยู่ที่
ประเทศญี่ปุ่น

เกษตรกรให้บริการไปแล้วใน 5 ประเทศ ทั้งไทย
ญี่ปุ่น อินเดีย เวียดนาม สหรัฐอเมริกา โดยมี
เกษตรกรใช้บริการแล้วมากกว่า 1 หมื่นคน
สำหรับ “คุณสมบัติ” ของนวัตกรรมลิสเซน
ฟิลด์ดังกล่าวนี้ ดร.รัชนีพร ขยายความว่า เป็นดีพ
เทคด้านการเกษตรที่จะ ช่วยเก็บข้อมูล และทำ



'ListenField' แบบจำลองการเพาะปลูก นวัตกรรมล้ำ ๆ เพื่อ 'เกษตร Next Gen'

ดร.รัชนีพร เจ้าของผลงานที่ปัจจุบันต่อยอด
เป็นนวัตกรรมด้านการเกษตรแล้ว ให้ข้อมูลว่า
ปัญหาที่เกษตรกรไทยมักพบก็คือ การไม่มีข้อมูล
ที่เพียงพอเพราะไม่มีการจัด
เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ซึ่งนวัตกรรม **“Predictive
Farming Platform”** รูป
แบบนี้สามารถที่จะเข้ามา
ช่วยแก้ปัญหาได้ ผ่านระบบ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น การ
ติดตั้งเซ็นเซอร์ในพื้นที่เพาะปลูกไปจนถึงการ
พัฒนาแพลตฟอร์ม Farm AI ขึ้นมา เพื่อให้
เกษตรกรมีเครื่องมือสำหรับใช้บันทึกความ
เคลื่อนไหวบนแปลงผลผลิตของตัวเอง ซึ่ง
นวัตกรรมนี้จะช่วยวิเคราะห์การทำเกษตรได้
ทุกขั้นตอน และปัจจุบันนวัตกรรมนี้ได้เปิดให้



แบบจำลองวิเคราะห์ รวมถึงพยากรณ์สภาพ
อากาศและพืชให้เกษตรกร ได้อีกด้วย ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งแบบเดี่ยว
และกลุ่ม ช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ
แปลงเพาะปลูกได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดย
เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย ผ่าน
ทางแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาทิ แอปพลิเคชันมือถือ
เว็บแดชบอร์ด และผ่านทางโปรแกรมประยุกต์
(API) และนอกจากนั้น ยังสามารถคำนวณการ
ดูดซึมระหว่างที่น้ำลงไปดิน ซึ่งส่งผลให้ผลผลิต
ของเกษตรกรมีคุณภาพ ทำให้ขายได้ราคามากขึ้น
นี่เป็น “จุดเด่น” ของ “ลิสเซนฟิลด์” อีกหนึ่ง
นวัตกรรมดี ๆ ด้านการเกษตร

จาก “ไอดีเอ็นเอวิจัยไทย Next Gen”.

ศิริโรจน์ ศิริแพทย์
siriroots@dailynews.co.th

สับปะรด'จีไอ'นครพนมขายดี จ่อแปรรูปเพิ่มรายได้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นายจิรวุฒิสุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สถานการณ์การตลาดของสับปะรดสินค้า GI ปังชี้ทางภูมิศาสตร์ ถือเป็นผลผลิตการเกษตรท้องถิ่นขึ้นชื่อของ อ.ท่าอุเทน ที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรจำนวนมากทุกปี ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประสบปัญหาราคาคงต่ำจากสถานการณ์โควิดระบาด แต่ปีนี้ตลาดกลับมาฟื้นตัว และมีราคาสูงกว่าทุกปี ในช่วงต้นฤดูเดือนเมษายน พฤษภาคม มีราคาสูงประมาณ กิโลกรัมละ 15-20 บาท แต่ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ปีนี้ยังถือว่าราคาดี อยู่ที่ประมาณ 6-10 บาท ถือว่าเกษตรกรยังอยู่ได้ หากไม่ต่ำกว่า 5 บาท แต่ปัจจุบันปลายฤดูกาล ทำให้ผลผลิตน้อยลงหลังขายออกสู่ตลาดใกล้หมด ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นอีกอยู่ที่ประมาณ กิโลกรัมละ 15 บาท ยังถือว่าราคาดี

"ปีนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 20,000 ตัน มีมูลค่าเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ถือว่าสร้างรายได้สูงสุดในรอบ 2-3 ปี สำหรับแนวทางรองรับการช่วยเหลือของ พาณิชย์จังหวัด ในปีนี้ได้เตรียมพร้อมจัดงบประมาณสำรองช่วยเหลือรับซื้อหากราคาตกต่ำ รวมถึงประสานบริษัทเอกชน ไพรชนีย์ไทย เข้ามาช่วยรับซื้อ แต่โชคร้ายราคาไม่ตกต่ำ และผลผลิตส่งออกสู่ตลาดได้ทั้งหมด ใน

อนาคตได้วางแนวทางส่งเสริมเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรหันมาแปรรูปมากขึ้น ทำสับปะรดกวน อบแห้ง คุณก็ รวมถึงประสานบริษัทเอกชนเข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ปลูก ใน อ.ท่าอุเทนและ อ.โพนสวรรค์มากขึ้น และสร้างโรงงานทำสับปะรดอบแห้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น เชื่อมันว่าในอนาคตจะเป็นผลผลิตที่สร้างรายได้มหาศาล" นายจิรวุฒิกล่าว

นายสุขสันต์ พรรณวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านกุดกุ่มน้อย หมู่ 4 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรด GI ต.โนนตาล และประธานแปลงใหญ่สับปะรด อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เปิดเผยว่า สำหรับสับปะรด GI เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่น ที่เริ่มนำสายพันธุ์ปัตตาเวียจากภาคใต้มาปลูกเมื่อหลาย 10 ปีที่แล้ว และพัฒนาสายพันธุ์เป็นสับปะรดท่าอุเทน สายพันธุ์เดียวในไทย ที่มีรสชาติอร่อย มีคุณสมบัติพิเศษ คือหวานฉ่ำ ตาดีน เนื้อเยื่อ ถือว่าหนึ่งเดียวในไทย หากเทียบกับสับปะรดที่ปลูกในจังหวัดอื่น ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดสูง ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกกว่า 8,000 ไร่ ใน อ.ท่าอุเทนและ อ.โพนสวรรค์บางส่วน ให้ผลผลิตประมาณ 5,000 กิโลกรัมต่อไร่

ยืด'วิน-วินโมเดล'ราคาตามต้นทุน เอเชียฮิตกินเงาะไทยดันส่งออกพุ่ง

'จรินทร์'ยืดนโยบาย'วิน-วินโมเดล' พิจารณาลินค้าที่ขอขึ้นราคา ซึ่งปรับราคาขึ้นได้ ถ้าต้นทุนต่ำลงก็ต้องปรับราคาลงได้ (อ่านต่อหน้า 2)

ต่อจากหน้า 1

วิน-วินโมเดล

'จรินทร์'โชว์ปรับงานพาณิชย์

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ การขับเคลื่อนการส่งออกและดูแลราคาสินค้า ช่วยประชาชนว่า หลังเข้ารับดำรงตำแหน่งได้ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ 2 เรื่อง คือ 1.ปรับส่วนองคาพยพส่วนของการราชการ และ 2.ปรับรูปแบบการทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น มุ่งเพิ่มมูลค่าการค้าไปพร้อมกับการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งภูมิภาคมีความสำคัญมาก เพราะเป็นจุดที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง จึงดำเนินการผ่านพาณิชย์จังหวัด ให้มีบทบาทเชิงรุกแก้ปัญหาล่วงหน้า อาทิ ให้พาณิชย์จังหวัดเป็นเซลล์แมนช่วยเกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือวิสาหกิจชุมชน หรือตั้งทีมเซลล์แมนจังหวัด มีพาณิชย์จังหวัดเป็นประธาน ทำงานร่วมกับหอการค้าจังหวัด สมาอุตสาหกรรมจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เซลล์แมนแต่ละจังหวัดจะแลกเปลี่ยนการค้าขายระหว่างจังหวัด แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดในบางจังหวัดและราคาตกต่ำได้มากขึ้น อีกทั้งเชื่อมโยงส่งออก ผ่านทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ทั่วโลก ตั้งคณะกรรมการร่วมกระทรวงพาณิชย์และเอกชน (กรอ.พาณิชย์) เพื่อหารือปัญหาที่เกิดขึ้น และเร่งแก้ปัญหาโดยเร็วหากเทียบเป็นฟุตบอลเอกชนเป็นหัวหน้าเลี้ยงลูกยิงประตู รัฐหรือกระทรวงพาณิชย์จะเป็นแบ็กคอยที่จะกันประตูให้ และคอยส่งลูกให้เขาไปเพื่อจะทำประตู ทำเงินเข้าประเทศ

มั่นใจส่งออกผลไม้8.5ล้านล.

นายจรินทร์กล่าวว่า ส่วนการดูแลผลไม้ กระทรวงมีมาตรการเชิงรุกเข้าแก้ปัญหาตั้งแต่ต้น อาทิ ภาคตะวันออกปีนี้ว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่า 10-11% จึงเข้าไปคุยกับเกษตรกร ล้ง ผู้ส่งออก โลจิสติกส์ และระบบการขนส่ง รวมถึงเจรจากับรัฐมนตรีลาว เวียดนาม และจีน ขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกการเปิดด่าน หรือเปิดเลนพิเศษให้รถขนส่งสินค้าไทยข้ามแดน ปรับเส้นทางส่งออกผลไม้ให้ทันเวลา เดิมไทยส่งออกผ่านทางเรือ 52%

ทางบก 48% และทางอากาศ 0.5% ก็ส่งทางเรือเพิ่มขึ้น 83% ทางอากาศเป็น 6-8% และจัดเจรจากราคาแต่ละประเทศ ดังนั้น การส่งออกผลไม้เดบิตได้แบบไม่สะดุด ผลไม้ที่ส่งออกมาก เช่นทุเรียน มังคุด เงาะ ลิ้นจี่ และมะม่วง อีกทั้งเดินทางเจรจากราคาเอฟพีทีเอหลังความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ที่มีสมาชิก 15 ประเทศ เป็นประโยชน์ต่อประเทศมาก ตอนนี้เดินทางทำสัญญาการค้าเพิ่มในกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) และพัฒนาเอฟพีทีเอไทยกับสหราชอาณาจักร

"ส่งออกถือเป็นพระเอกขับเคลื่อนประเทศ ปี 2564 ส่งออกมูลค่า 8.5 ล้านล้านบาท หรือ 17.8% และ 5 เดือนแรก 2565 ส่งออกรวมมีมูลค่า 4 ล้านล้านบาท คาดว่าทั้งปีอาจส่งออกเกิน 8.5 ล้านล้านบาท ขณะที่การค้าชายแดนสร้างมูลค่ามากขึ้น กับ 4 ประเทศ เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ส่งออก 5 เดือนแรกบวก 17.24% มีมูลค่า 267,000 กว่าล้านบาท เนื่องจากไทยเร่งเปิดด่านมากขึ้น จากปิด 79 ด่าน ได้เปิดแล้ว 59 ด่าน" นายจรินทร์กล่าว

โลบีหั่นราคาสินค้าตามต้นทุนลด

นายจรินทร์กล่าวว่า ราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเริ่มปรับราคาลงแล้ว หลังจกพุ่งสูงเฉลี่ยขวด (ลิตร) ละ 70 บาท ปัจจุบันราคาลดลงแล้วเริ่มลดราคาลงจาก 10-12 บาท มาอยู่ที่ 6-7 บาท และเตรียมลดราคาน้ำมันปาล์มอีกในสัปดาห์ ในส่วนผู้ผลิตสินค้าทยอยขอปรับราคาขึ้น เช่น เบเกอรี่ก็สำเร็จรูป ขอปรับเฉลี่ยเป็นซองละ 6-8 บาท แต่กระทรวงพาณิชย์ขอตั้งราคาเดิมซองละ 5-6 บาท เพราะคาดว่าราคาน้ำมันลดลงได้มากกว่านี้ การให้ปรับราคากระทรวงจะปรับไม่สูงเท่าที่ผู้ประกอบการขอม่า สำหรับเกษตรกรที่อยากให้รัฐเร่งจ่ายต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาผู้ปลูกข้าวนั้น ภาครัฐควรคนใดติดอยู่ที่ส่วนใดจะช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวบ้าง รายคิด 5-7 ราย เช่น เงินส่วนต่างในมาตรการต่างๆ ร้อยได้ที่ส่วยตัว 1569 อยากให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทุกคน หลังจากเผชิญปัญหาวิกฤตซ้อนวิกฤตในช่วง 3 ปีมานี้ ตั้งแต่สงครามการค้าปัญหาโควิด และมีสงครามเข้ามาซ้ำเติมส่งผลให้ความเป็นอยู่ของคนไทยมาก แต่เผชิญปัญหาทั่วโลก แต่ดีที่เราส่งออกดี รายได้เข้า

ประเทศ แต่หนักคือราคาน้ำมันแพง ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซ กระทั่งแต่รัฐจะดูแลพี่น้องอย่างดีที่สุด

"สินค้าที่ขอขึ้นราคา มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคกัน สั่งการเป็นนโยบายมาให้พิจารณา ลึกในรายละเอียดว่าต้นทุนที่แท้จริงคืออะไร คณะได้อยู่แล้วว่าต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นแน่นอน จากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซ รวมทั้งค่าขนส่ง แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ให้รอบคอบที่สุดอยู่ร่วมกันได้ทุกฝ่าย ขณะเดียวกันให้ผู้ประกอบการไม่ถึงกับขาดทุน จนไม่สามารถผลิตต่อไปได้ เพราะไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาใหม่ตามมานอกจากถูกตราค่าแล้ว จะประสบกับการขาดทุนและเลิกผลิต 'วิน-วินโมเดล' จะต้องนำไปใช้ และสินค้าใดที่ราคาขึ้นต่อไปถ้าต้นทุนต่ำลงมาต้องปรับราคาลดลง ไม่ใช่ขึ้นแล้วขึ้นเลย หลายคนอาจจะกังวลว่าตอนนี้ต้นทุนสูงขึ้นได้ แต่วันหลังพอน้ำมันลงพลังงานลง ต้นทุนต่ำลงจะลงหรือไม่ เราบริหารจัดการให้ลง เช่น น้ำมันปาล์มขวด ต้นทุนปาล์มก่อนหน้าก็โลกริม (กก.) ละ 10-12 บาท ตอนนี้เหลือ 7-8 บาท/กก. น้ำมันปาล์มขวดจึงลดได้ 5-6 บาท ซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายใน จะเจรจาอีกรอบหนึ่งสัปดาห์หน้าว่าจะลดได้อีกเท่าไร" นายจรินทร์กล่าว

คาดอาหารไทยส่งออก1.3ล้านล.

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้ทั่วโลกยังเผชิญหลายปัจจัยเสี่ยงทั้งการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ การกักตุนใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ปัญหาการเมืองภายในของหลายประเทศ ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของราคาน้ำมัน ค่าเงิน อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ทำให้ต้นทุนราคาสินค้าและเงินเฟ้อสูงขึ้นมาก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อส่งออกบ้าง แต่ในส่วนของการส่งออกด้านอาหารและสินค้าเกษตรยังเป็นที่ต้องการทั่วโลกและยังมีความวิตกเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร สำหรับไทยพบว่า การส่งออกอาหารและเกษตรขยายตัวได้สูงต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าทั้งปี 2565 การส่งออกกลุ่มอาหารจะขยายตัว 20-30% หรือมูลค่าประมาณ 1.2-1.3 ล้านล้านบาท จากปีก่อนมูลค่า 1 ล้านล้านบาท ถือว่าเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจประเทศ

“ปัจจัยที่ต้องจับตาและเตรียมรับมือจากนี้ยังเป็นเรื่องเงินบาทอ่อนค่าประเมินว่าจะได้อ่อนค่าเกิน 37 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งก็จะมีผลทั้งทางบวกที่ส่งออกจะได้เงินบาทมากขึ้นแต่การนำเข้าวัตถุดิบก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นมากประกอบกับเงินเพื่อและการระดมใช้จ่ายที่มีทิศทางสูงจากการปรับดอกเบี้ยหรือค่าจ้างแรงงาน อีกเรื่องที่ต้องติดตามคือการแข่งขันและการแบ่งตัวของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และการจับกลุ่มความร่วมมือทางการค้า ล่าสุด ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี อียิปต์ กำลังเจรจาเข้ากับกลุ่ม BRICS (ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) เป็นต้น” นายเกรียงไกรกล่าว

(อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 2

วิน-วินโมเดล

ห่วงทุเรียนปลูกแยหวั่นราคาร่วง

นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบเขตภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลไม้เมืองร้อนของไทยได้รับความนิยมมากขึ้นในต่างประเทศ ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง เป็นต้น ส่งผลให้ผลไม้มากลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ สร้างรายได้เข้าประเทศกว่าแสนล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ทุเรียนกลายเป็นสินค้าเกษตร ที่ขายได้จากการส่งออกสูงสุดเป็นอันดับ 1 แทนข้าวและยางพารา ปัจจุบันชาวสวน ทั้งภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการโค่นต้นยางพาราเพื่อปลูกทุเรียนมากขึ้น คาดว่า ผลผลิตของทุเรียนไทยจะมีปริมาณมากกว่า 2 ล้านตัน ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

“เป็นห่วงว่าถ้าปลูกทุเรียนกันมากๆ อย่างไร้ขีดจำกัด ในอนาคตอาจเกิดปัญหาด้านราคาได้ เพราะไทยพึ่งพาดตลาดต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะจีน ที่เราส่งออกไปมากกว่า 90% ของการส่งออกไปทั่วโลก อีกทั้งการส่งออกทุเรียนมีขั้นตอน และต้องการความรู้ เทคนิคต่างๆ ในการควบคุมคุณภาพจากสวนถึงมือผู้บริโภค รวมถึงเป็นผลไม้ที่มีราคาสูง ถ้าเกิดความผิดพลาดก็จะเสียหายในมูลค่าที่สูงเช่นกัน” นายวิทยากรกล่าว

ตลาดส่งออก'เงาะ'สร้างสถิติใหม่

นายวิทยากรกล่าวว่า เงาะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ตลาดให้การตอบรับดี โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ที่สำคัญมีการบริหารจัดการไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนในการดูแลรักษาคุณภาพของผลผลิต ปัจจุบันไทยปลูกเงาะ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ เงาะโรงเรียน และเงาะสีทอง ผลผลิตรวมมีปริมาณ

280,000 ตัน ที่ผ่านมา ส่งออกปีละ 12,000-15,000 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 5% แต่ในปี 2565 เงาะสามารถสร้างสถิติใหม่ของการส่งออก ช่วง 5 เดือนแรกปี 2565 ไทยส่งออกเงาะได้ถึง 9,437 ตัน มูลค่า 177.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 248.33% ตลาดสำคัญ ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย เมียนมา ลาว สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น คาดว่าปี 2565 จะส่งออกได้ถึง 20,000 ตัน หรือมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 7%

“สาเหตุที่ทำให้ชาวสวนเริ่มให้ความสนใจการส่งออกเงาะมากขึ้น เพราะการบริหารจัดการผลผลิตไม่ยุ่งยาก การคัดคุณภาพสามารถดูได้จากผิวของผลไม้ ซึ่งต่างจากทุเรียนและมังคุด นอกจากนี้ ตลาดปลายทางยังให้การต้อนรับดี และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งเวียดนามและมาเลเซีย กำไรต่อหน่วยเป็นที่พึงพอใจของชาวสวน เพราะต้นทุนการปลูกไม่สูงเหมือนผลไม้ชนิดอื่น ความเสี่ยงต่ำ จึงเหมาะกับเป็นผลไม้ที่เก็บกินยาวๆ ถึงแม้ไม่หวือหวามากนัก แต่มีความมั่นคงสูงในอนาคต” นายวิทยากรกล่าว

นายวิทยากรกล่าวต่อว่า ในด้านการหาตลาดส่งออกผลไม้ไทย กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และทูตพาณิชย์ของไทยที่ประจำในประเทศต่างๆ ทำหน้าที่ในการหาตลาดส่งออกใหม่ๆ อยู่แล้วทั้งอินเดีย ตะวันออกกลาง เป็นต้น คาดว่าการส่งออกผลไม้ของไทย จะเพิ่มอย่างต่อเนื่องแน่นอน เพราะนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแผนการทำงานเชิงรุกเกี่ยวกับผลไม้ไว้แล้วทั้งหมด 17 มาตรการ และใช้เป็นแนวทางทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จนทำให้ยอดการส่งออกผลไม้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้เป็นช่วงโควิด-19 ระบาด ที่มีการคุมเข้มด่านชายแดน และเกิดปัญหาการตรวจปล่อยผลไม้ไทยที่ประเทศปลายทางบ้าง

ปาล์มขวดลด-ถั่วเหลืองคง70บ.

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดสดย่านกรุงเทพฯ พบว่า ราคาสินค้ายังคงราคาสูงอย่างต่อเนื่อง มีปรับราคาลงเฉพาะน้ำมันพืชปาล์มขวดขนาด 1 ลิตร ล่าสุดราคา ลดลง 4-5 บาท/ขวดตามกลไกราคาตลาด ขณะที่ทางพ่อค้าแม่ค้าต่างพูดไปในทิศทางเดียวกันว่า ยอดขายยังไม่ดีขึ้นเหมือนเดิม

นางสมศรี เจ้าของร้านของชำ กล่าวว่าหลังราคาน้ำมันปาล์มขวดปรับราคาลง ทำให้ร้านต้องปรับราคาขายปลีกตามจากเดิม 68-70 บาท เป็น 63-65 บาท/ขวด (1 ลิตร) แต่บางยี่ห้อที่ไม่ใช่ยี่ห้อยอดนิยมขนาด 900 มล. ขายอยู่ที่ 58 บาท/ขวด ส่วนน้ำมันถั่วเหลืองยังคงเดิม 70 บาท/ขวด ขณะที่สินค้าอื่นๆ ยังทรงตัวหลังขึ้นราคามาเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา ช่วงนี้ราคา

น้ำมันปาล์มลงต่อเนื่อง ไม่กล้าสั่งของมาขายมาก สั่งมาขายเป็นวันต่อวัน เพราะก่อนหน้านี้ช่วงที่ราคาแพง เราสั่งมา พอราคาลงก็ขายไม่ได้ ขาดทุนไปพอสมควร แม้ราคาน้ำมันปาล์มจะลง 4-5 บาทต่อขวด แต่ยอดขายไม่ดีเหมือนเดิม เพราะกำลังซื้อเจ็บบมาก ยิ่งวันหยุดยาว 5 วัน ยอดขายยิ่งลด

สอดคล้องกับนายบุญชู เจ้าของร้านขายของชำ กล่าวไว้ ทางร้านได้ปรับราคาน้ำมันปาล์มลงจากเดิมขาย 70 บาท/ขวด เหลือ 65 บาท/ขวด ตามราคาตลาด และจากราคาน้ำมันปาล์มที่ลงหนัก ทำให้ต้องสั่งมาขายแบบวันต่อวัน ไม่อยากซื้อมาไว้มากเพราะกลัวขาดทุน ส่วนน้ำมันถั่วเหลืองยังขาย 70 บาท/ขวดสำหรับสินค้าอื่นๆ ยังทรงตัวเพราะที่ผ่านมาทุกอย่างได้ปรับราคาขึ้นไปแล้ว ขณะที่ในช่วงนี้ตลาดเจ็บบมาก เพราะวันหยุดยาวคนออกไปเที่ยวต่างจังหวัด ส่งผลต่อยอดขายลดลง 50%

น้ำตาลทรายยี่ห้อดังจ่อขึ้น

นางตอง เจ้าของร้านขายของชำอีกราย กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมิตรผลว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จะขึ้นราคาอีก 1 บาท/กก. (ขนาด 1 กก.) เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทั้งวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ส่วนสินค้าอื่นๆ ราคา ยังไม่มีปรับลงและปรับขึ้น แต่มีบางสินค้าที่ลดปริมาณลงเพื่อให้ขายได้ในราคาเท่าเดิม เช่น ได้รับความแจ้งจากฝ่ายขายผงปรุงรสยี่ห้อหนึ่งจะลดขนาดลงและกำลังจะออกแพ็คเกจจิ้งใหม่ในเร็วๆ นี้ และมีพริกป่นบรรจุยี่ห้อหนึ่งแจ้งจะปรับราคาขึ้นอีก หลังปรับมาแล้วรอบหนึ่ง

น.ส.ปยุตต์ แม่ค้าขายเนื้อไก่สด กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาเนื้อไก่ทยอยปรับราคาขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี 2565 ล่าสุดได้รับแจ้งจากโรงงานใหญ่แห่งหนึ่งในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้ จะปรับราคาเนื้อไก่ทุกชิ้นส่วนขึ้นอีก 3-4 บาท/กก. เนื่องจากต้นทุนสูงและส่งออกไปจำนวนมาก ทำให้สินค้าในตลาดมีปริมาณน้อย

“ร้านสั่งซื้อไก่จากหลายโรงงานได้ปรับราคามาแล้วเพราะราคาต้นทุนมาแพง เช่น ส่วนอกปรับมา 97-98 บาท ขาย 110 บาท/กก. ในวันจันทร์นี้รอตุ๋นอีกทีว่าจะซื้อจากโรงงานใหญ่รายนี้หรือไม่ ถ้าซื้อก็ต้องปรับราคาขึ้นเป็น 115-120 บาท/กก. เพราะเราไม่อยากขายแพงมาก คนไม่กล้าสั่งซื้อยังช่วงนี้ ยอดขายหายไปเยอะมากกว่า 50%” น.ส.ปยุตต์กล่าว

เชียงใหม่ลดยอดหาย50%

แม่ค้าขายหมูกล่าวว่า ราคาหมูคงที่มาเป็นระยะเวลา 1 เดือนแล้ว ราคาสันนอกและสันคออยู่ที่ 195 บาท/กก. สามชั้น 215 บาท/กก. หมูบด 175 บาท/กก. คอหมู 230 บาท/กก. ขณะนี้ยอดขายไม่เหมือนเดิมหายไป 50% คนซื้อน้อยลงและหันไปซื้อไก่แทนเพราะถูกกว่า ยิ่งวันหยุด

ยาวคนยิ่งเจ็บมาก ส่วนแม่ค้าขายไข่ไก่ กล่าวว่า ราคาไข่ไก่ยังทรงตัวในระดับสูง หลังขึ้นมา 20 สตางค์/ฟอง คาดว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอีกตามสภาวะตลาด ปัจจุบันราคาไข่ไก่เบอร์ศูนย์อยู่ที่ 135 บาท/แผง (30 ฟอง) เบอร์หนึ่ง 130 บาท/แผง เบอร์สอง 125 บาท/แผง เบอร์สี่ 115 บาท/แผง ส่วนไข่เป็ดอยู่ที่ 140 บาท/แผง ทั้งนี้ แม้อาจจะปรับขึ้น แต่คนยังนิยมซื้อกิน

พริกขี้หนูสวนโลละ280บาท

นางวิจิตรา แม่ค้าขายผัก กล่าวว่า ปัจจุบันราคาผักขึ้นลงตามค่าขนส่ง สภาพอากาศ แต่ช่วงวันหยุดยาว 5 วัน ราคาปรับตัวสูงขึ้นกว่าปกติ เพราะเจ้าของสวนหยุดไปเที่ยวและไม่มีคนเก็บ เช่น พริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กสั่งจาก จ.กาญจนบุรี ราคาขึ้น 30-40 บาท/กก. อยู่ที่ 280 บาท/กก. ปรับลดจากเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ราคาอยู่ที่ 300 บาท/กก. ซึ่งถึงจะมีราคาแพงแต่ยังมีลูกค้าประจำที่มารับซื้อเพื่อไปทำอาหาร

“จากภาวะเศรษฐกิจ คนไม่มีกำลังซื้อ แถมวันหยุดยาวอีก ทำให้ออดขายที่ร้านหายไป 4-5 เท่า คิดว่าปีที่แล้วแย่มากกว่าปีนี้ยิ่งกว่า ค่าขายลำบากมาก เพราะของขึ้นทุกอย่าง แม่ค้าก็ไม่กล้าใครคนซื้อก็ประหยัดมากขึ้น” นางวิจิตรา กล่าว

นางเอมอร แม่ค้าขายผักอีกราย กล่าวว่า ช่วงวันหยุดยาวนี้ราคาผักปรับราคาสูงขึ้นหลายอย่าง เพราะไม่มีคนเก็บ ค่าขนส่งแพง เช่น พริกขี้หนูสวนราคาขึ้นมา 3 เท่า อยู่ที่ 180 บาท/กก. พริกจินดา 110 บาท/กก. หอมใหญ่และหอมแขกขึ้น 10 บาท เป็น 45 บาท/กก. ต้นหอมขึ้น 20-30 บาทเป็น 120 บาท/กก. ผักชีขึ้น 20-30 บาทเป็น 140-150 บาท ขึ้นฉ่ายขึ้น 20 บาท เป็น 80 บาท/กก. ส่วนผักที่ถูกกักตุนจะราคาถูกในช่วงนี้ เช่น ใบกะเพรา และใบโหระพาอยู่ที่ 25 บาท/กก. ด้านยอดขายลดลงมาจากสภาพเศรษฐกิจและคนไม่ค่อยมีเงินมาซื้อของ ตอนที่ร้านยอดขายหายไป 50% ยิ่งช่วงวันหยุดยาวยิ่งขายไม่ได้เลย เพราะเจ็บมาก

หยุดยาวดันยอดห้องพัก65%

นางละเอียด บุ่งศรีทอง ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือตอนบน) เปิดเผยว่าบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมามีการเดินทางและท่องเที่ยวมีความคึกคักดีมากกว่าบรรยากาศสัปดาห์ก่อนมาเยอะมากกว่าหลายเดือนที่ผ่านมา อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นมากถึง 65% ในช่วงวันหยุดยาว แต่ทั้งเดือนกรกฎาคม ภาพรวมคาดว่าอัตราเข้าพักจะอยู่ที่ 55% ถือว่าปรับขึ้นจากเดิมคาดการณ์ไว้ประมาณ 45% เนื่องจากตัวเลขสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคมปีนี้

เฉลี่ยประมาณ 25-30% เท่านั้น

“พอมันวันหยุดยาวแล้ว ก็ดันให้อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นมากถึง 65% ได้ทันที โดยภาคท่องเที่ยวได้แรงสนับสนุนจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยายด้วย ที่เห็นสัดส่วนการใช้เราเที่ยวด้วยกันในการเข้าพัก เป็นสัดส่วนเกิน 30%” นางละเอียด กล่าว

นางละเอียดกล่าวว่า ขณะนี้เราเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยเติบโตขึ้นอีก 25% เทียบกับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-มิถุนายน) ที่มีประมาณ 30% รวมทั้งต่างชาติที่มาจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูเก็ต ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวพื้นดินแล้วประมาณ 55% เป็นกลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐ และเอเชียเข้ามาบ้าง อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ ที่ตัวเลขยังอยู่ในหลักร้อยคน แม้จะเห็นเที่ยวบินในประเทศอยู่ประมาณ 45 เที่ยวบินต่อวัน จากเดิมวันละ 100 เที่ยวบิน ถือว่ายังกลับมาได้ไม่ถึง 50% เทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดโควิด-19 ปี 2562 จำนวนการเดินทางผ่านสนามบินประมาณ 8,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยที่ 5,500-6,500 คนต่อวัน ในช่วงวันหยุดนี้เพราะราคาตั๋วเครื่องบินไม่ได้อุด และความถี่ในการขึ้นบินก็ไม่ได้มากนัก

จับจ่ายคนไทยไม่หือหวา

นางละเอียดกล่าวว่า ภาพรวมบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวชาวไทยยังไม่ได้หือหวามากนัก เพราะด้วยราคาในการขายโรงแรมที่พักมีระดับตั้งแต่หลักร้อยถึงพันบาท โดยโรงแรม 5 ดาว มีขายในราคาเพียง 2,000 บาทต้นๆ ต่อคืนเท่านั้น รวมถึงร้านอาหาร รถเช่าก็ไม่ได้สูงมากนัก ทำให้ต้นทุนในการเดินทางท่องเที่ยวยังไม่ได้พุ่งขึ้นมากนักเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขายเพิ่มขึ้น แม้ต้นทุนในการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจะเพิ่มมากขึ้นแต่เราก็กังไม่ได้มีการพิจารณาปรับราคาขายขึ้น ทำให้การใช้จ่ายยังน่าจะเท่าเดิมตั้งแต่ช่วงเกิดการระบาดโควิดมา

“เราอยากเห็นความต้องการ (ดีมานด์) ของนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นก่อน เพื่อให้มีกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้ามาเพิ่ม ไม่ใช่ตั้งราคาให้สูงขึ้นแต่คนเข้ามาหาเราน้อยลง เนื่องจากตอนนี้กำลังซื้อของคนถดถอยลง โดยปัจจุบันโรงแรมกลับมาเปิดให้บริการแล้วกว่า 70% คิดเป็นจำนวนห้องพักอยู่ที่ 40,000 ห้อง จากเดิมมีห้องพักประมาณ 60,000 ห้อง โรงแรมที่ยังปิดให้บริการอยู่เป็นโรงแรมระดับกลางถึงล่างเนื่องจากการกลับมาเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งต้องใช้เม็ดเงินลงทุน ทำให้โรงแรมเหล่านั้นอาจยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ได้เท่าที่ควร” นาง

ละเอียดกล่าว

โอดตัวบินพุ่งจุดเดินทาง-เที่ยว

นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามพาร์ค บางกอก ผู้บริหารสวนน้ำและสวนสนุก “สยามอะเมซิ่งพาร์ค” และรองประธานสมาคมสวนสนุกโลก (International Association of Amusement Parks and Attractions-IAAPA) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมสวนน้ำและสวนสนุกทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากทั่วโลกเปิดประเทศให้การเดินทางข้ามประเทศมากขึ้น ในกลุ่มประเทศยุโรปฟื้นตัวเฉลี่ยแล้ว 80% บางประเทศเกิน 100% แต่กลุ่มประเทศในเอเชียและอาเซียนยังฟื้นตัวได้น้อยเฉลี่ย 30-40% เท่านั้น รวมถึงประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยว แต่จากปัญหาค่าตัวสายการบินมีการปรับราคาสูงขึ้น ผลจากต้นทุนราคาน้ำมันและค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น อีกทั้งเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ซึ่งในประเทศยุโรปด้วยกันฟื้นตัวได้มาก เพราะต้นทุนเดินทางไกลสูงและกำลังซื้อจำกัดจากภาวะเงินเฟ้อ ทำให้หันมาท่องเที่ยวในประเทศและเดินทางไปประเทศใกล้เคียงหรือเดินทางระยะสั้นมากกว่าการเดินทางไกลที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมา

“ฝั่งอาเซียนคงต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวยังมีปัญหานักท่องเที่ยวทั้งในอาเซียน เอเชีย ด้วยกัน และนักท่องเที่ยวจากยุโรป ยังน้อยอยู่มาก ประกอบกับกำลังซื้อในประเทศไม่เพียงพอกับการเดินทางท่องเที่ยวไกลๆ แม้จีนเปิดประเทศแต่เมื่อพบการติดเชื้อก็จะปิดพื้นที่นั้นและห้ามเดินทางทันที หรือในฮ่องกง เกาหลีใต้ ก็ยังเข้มงวดด้านสาธารณสุขทำให้การเดินทางยังไม่คล่องตัว บวกกับตอนนี้คนไทยเองเข้าหาผ่าน เปิดเทอม การใช้จ่ายกับวันหยุดยาวก็ไม่ได้คึกคักเหมือนในอดีตดูจากตัวเลขเข้าสยามอะเมซิ่งพาร์ค เฉลี่ยต่อเดือนยอดเข้าใช้บริการเป็นหมื่นๆ คนต่อวัน แต่ตอนนี้แค่หลักพันคน และไทยเราเคยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติปีละ 40 ล้านคน แต่ตอนนี้ประมาณกันแค่ 10 ล้านคน เท่ากับเหลือ 1 ใน 4 ของปีปกติ” นายวุฒิชัยกล่าว

นายวุฒิชัยกล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสวนสนุก ประเทศไทยจึงเป็นเจ้าภาพจัดงาน IAAPA APAC Trade Summit 2022 ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 จะมีเจ้า展商ธุรกิจด้านสวนน้ำสวนสนุกทั่วโลกมาร่วมงาน ที่จะหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่ไตรมาส 4/2565 ถือเป็นมาตรการกระตุ้นภาคท่องเที่ยวอีกทาง

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 17 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16198

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 2, 5, 6

Col.Inch: 236.95 Ad Value: 284,340

PRValue (x3): 853,020

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ยืดวัน-วันโมเดล'ราคาตามต้นทุน เอเชียยึดกินเงาไทยต้นส่งออกพุ่ง

อุตสาหกรรมข้าวบาทอ่อนช่วยส่งออก

นายหัสติน สุวัฒน์พงษ์เจริญ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจกลางของสหรัฐอเมริกา (เฟด) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ค่าเงินบาทของไทยอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ค่าเงินบาทอยู่ที่ 36.73 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าเดือนหน้าเฟดจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย

0.25% เนื่องจากขณะนี้สหรัฐอเมริกาเกิดอัตราเงินเฟ้อสูงถึง 9.1% สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ 40 ปีเลยทีเดียว ดังนั้น เมื่อเงินบาทอ่อนค่าลงขนาดนี้ทำให้การส่งออกของไทยดีขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าการเกษตร ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นได้ชัดว่ามันสำปะหลังและข้าวได้รับอานิสงส์ทำให้การส่งออกขณะนี้ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือรู้สึกเป็นห่วงเรื่องการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะน้ำมันดิบ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในภาคการขนส่งและการผลิตที่ต้องนำเข้า ในราคาที่สูงขึ้น และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกเซมิคอนดักเตอร์ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีต้นทุนนำเข้าสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสินค้าต่างๆ ที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ประเทศไทยมีการนำเข้ามากกว่าส่งออกทำให้เกิดเงินไหลออกนอกประเทศมาก เห็นด้วยกับการอ่อนค่าของเงินบาท แต่ถ้าเงินบาทอ่อนค่าเร็วและแรงเช่นนี้ไม่เป็นผลดีกับประเทศไทย ดังนั้น เห็นว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอไม่ให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าเร็วและแรงเช่นนี้ แต่ให้ค่อยๆ อ่อนค่าลงเพราะจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้ทัน

“สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือพยายามขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ไปซื้อสินค้าการเกษตรกับเกษตรกรว่าปัจจุบันค่าเงินบาทอ่อนตัว และค่าครองชีพของเกษตรกรสูงขึ้น ขอให้ผู้ประกอบการช่วยซื้อผลผลิตทางการเกษตรในราคาที่สูงขึ้นหน่อย ขณะนี้ความต้องการสินค้าเกษตรมีมากขึ้น ต่างประเทศแย่งกันซื้อสินค้าเกษตรของไทยมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการที่นำสินค้าเกษตรไปขายส่งออกได้เงินดอลลาร์ก็ต้องรับซื้อสินค้าเกษตรในราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วยถึงจะเหมาะสมกัน” นายหัสตินกล่าว

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 5

วัน-วันโมเดล

ยอดจองอสังหาฯตก20%

ด้านนายราทร ธาณินพิทักษ์ นายกสมาคม อสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า หลังสหรัฐอเมริกาประสบกับปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูงถึง 9.1% สูงสุดในรอบ 40 ปี และเฟดเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่งผลกระทบต่อไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณายกเลิกดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ และปรับเพิ่มดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อยอดจอง และยอดขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อนหน้านักลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ.นครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 อย่างรุนแรง เนื่องจากการประกาศล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่สถานการณ์การหลายแห่งปลดคนงานออกปิดกิจการจำนวนมาก ทำให้คนตกงาน ไม่มีรายได้กำลังซื้อลดลง ประกอบกับมาตรการกู้เงินเข้มงวดมากขึ้น ยอดจองบ้านและยอดขายบ้านจัดสรรลดลงถึง 20% โดยเฉพาะบ้านราคา 1.9-2 ล้านบาท ต้นๆ ยอดซื้อลดลงอย่างมาก

“ศบค.ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ สถานการณ์เริ่มดีขึ้น ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนมาตรการ LTV หรือ loan-to-value ratio เป็นเกณฑ์ที่กำหนดวงเงินที่ผู้กู้จะกู้ซื้อบ้านได้ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คาดหวังว่าจะมียอดจองบ้าน ยอดซื้อบ้านเพิ่มขึ้น แต่ต้องมาเจอการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งใหม่กับดูจริงไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เติบโตได้โดยดั่งนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยควรขยายเวลาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยบ้านออกไปอีกจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรืออย่างน้อยธนาคารที่เป็นของรัฐบาลคือ ธ.อ.ส. และธนาคารออมสิน ช่วยคงอัตราดอกเบี้ยเดิมเช่นนี้ไปก่อนเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ปัจจุบันส่วนใหญ่มีรายได้อ่อนลง ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้ไม่มีกำลังซื้อบ้านแน่นอน ขณะเดียวกันเรื่องการลดค่าธรรมเนียม และลดภาษีสามารถช่วยได้มาก เช่น ภาษีการจดจำนอง 0.01% กับค่าธรรมเนียมต่างๆ ในกลุ่มของบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท ก็ควรที่จะยังคงไว้เหมือนเดิม หรืออาจจะขยายไปถึงบ้านราคาหลังละ 5 ล้านบาทด้วยก็ยิ่งดี เพราะบ้านราคา 3 ล้านบาท ค่อนข้างจำกัดกลุ่มแคบไป โดยมาตรการเหล่านี้ก็หวังว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้มากขึ้น” นายราทรกล่าว

หวยดิจิทัลงวด4เปิดซื้อ17ก.ค.

นายสรวณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯ พร้อมเปิดจำหน่ายสลากดิจิทัล งวดที่ 4 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ตั้งแต่ 6 โมงเช้า ของวันที่ 17 ก.ค.65 เป็นต้นไป โดยงวดนี้มีสลากจำหน่ายเพิ่มเป็น 7,167,500 ใบ เพิ่มจากเดิมที่มี 5.1 ล้านใบ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการสลากของ

ผู้ซื้อ หลังจากงวดที่ผ่านมามีการจำหน่ายหมดไวกว่าที่คาด โดยใช้เวลาไม่ถึง 2 วัน

นายสรวณกล่าวต่อว่า ในส่วนการพิจารณาเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลในอนาคต คณะกรรมการสลากฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ นำผลตอบรับด้านต่างๆ มาพิจารณาร่วมกันในทุกมิติ ทั้งฝั่งคนซื้อและคนขาย รวมถึงจะทยอยเพิ่มสลากทีละน้อย 1-2 ล้านใบ ไม่ได้เพิ่มครั้งเดียวเป็นปริมาณมาก เพื่อให้ผู้ค้าสลากระบบเดิมมีเวลาปรับตัวและสามารถวางแผนการจำหน่ายสลากได้อย่างถูกต้อง ที่สำคัญจะต้องรักษาความสมดุลระหว่างผู้ค้าในระบบเก่าและระบบดิจิทัลให้อยู่ร่วมกันได้

“การจำหน่ายสลากที่ผ่านมามีผลตอบรับดี ประชาชนกว่า 1 ล้านคน เข้าถึงซื้อสลากตัวเลขที่ต้องการได้ในราคา 80 บาทได้จริง อีกทั้งยังมีความสะดวก ความปลอดภัย สลากที่ซื้อทุกใบจะบันทึกข้อมูลไว้ในแอปฯ ขึ้นรางวัลได้ทันที ไม่ยุ่งยาก เลือกซื้อได้ทุกวัน ตั้งแต่ 6 โมงเช้า ถึง 5 ทุ่ม ยกเว้นวันออกรางวัลจะซื้อได้ถึง 14.00 น. ซื้อได้แบบไม่จำกัดทุกเลข ทุกใบในราคา 80 บาท” นายสรวณกล่าว

ไร้พริฐนายทุนแอบกว้านซื้อ

นายสรวณกล่าวอีกว่า กรณีที่ตั้งข้อสังเกตว่าสลากดิจิทัลขายหมดเร็ว เพราะมีนายทุนกว้านซื้อไปขายต่อทำกำไร จากการติดตามข้อมูล พบว่าปริมาณการซื้อสลากดิจิทัลยังเคลื่อนไหวปกติ โดยสลาก 5 ล้านใบ มีผู้ซื้อประมาณ 9 แสนคนเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งซื้อ 5-6 ใบเท่านั้น ไม่พบว่าใครซื้อมากขึ้น หรือซื้อกระจุกตัวแบบผิดสังเกตที่สำคัญในการตรวจสอบตามโซเชียลมีเดีย ก็ไม่พบผู้ค้ารายใหญ่ขายสลากดิจิทัล มีเพียงรายย่อยโพสต์ขายเท่านั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้จับกุมดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้ว

แจ้งข่าวปลอมประจำสัปดาห์

น.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง (ดีอีเอส) กล่าวสรุปผลการมอนิเตอร์ และรับแจ้งข่าวปลอมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 8-14 ก.ค.65 โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม มีข้อความที่เข้ามาทั้งสิ้น 11,814,437 ข้อความ จากการคัดกรองมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) จำนวน 374 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 186 เรื่อง พบว่าสัดส่วนกลุ่มข่าวสุขภาพเริ่มขยับสูงขึ้น มีจำนวนถึง 78 เรื่อง เป็นข่าวเกี่ยวกับโควิด 17 เรื่อง

“เมื่อดูจากข้อมูลเชิงลึก (Insight) พบว่าข่าวปลอมที่มีคนสนใจสูงสุดประจำสัปดาห์ เป็นข่าวเกี่ยวกับกระแสกิจกรรมการฉายหลังกลางแปลงของ กทม. จะจัดขึ้นตลอดเดือน ก.ค.นี้ในชื่องานเทศกาล ‘กรุงเทพฯกลางแปลง’ โดยติดอยู่ในอันดับ 1 และ 2 ส่วนข่าวปลอมที่มีคนสนใจสูงสุด

10 อันดับในรอบสัปดาห์ล่าสุดนี้ ได้แก่ 1.ททท. จัดเทศกาลกรุงเทพมหานครกลางแปลง ราคาจัดจ้างจอละ 8 ล้านบาท 2.ผู้ว่าฯททท. สั่งปิดข่าวและห้ามสื่อลงข่าว การเกิดฟ้าผ่าลงบริเวณลานกิจกรรม หน้ากลางแปลง 3.กรุงเทพฯปล่อยสินเชื่อกองทุน ใจปล้ำ ผ่อน 300 บาท รัฐบาล 5 นาที ผ่านไลน์

4.ไลน์ของอธิบดีกรมควบคุมโรค 5.กรมอุตุฯ เตือน 4 ภาค เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง 70-80% และระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 6.อมลสินเปิดสินเชื่อ QR รายวัน กู้ได้ 50,000 บาท อนุมัติทุกอาชีพ 7.กรมอุตุฯ เตือน 17 จังหวัด ระวังพายุลูกใหม่ วันที่ 12 ก.ค. 65-18 ก.ค.65 8.พพ.รับรองการใช้สายพลังงานประหยัดน้ำมัน 9.ยาแอสไพริน พอกหน้าช่วยให้ขาวใส และ 10.วิธีตรวจเช็กโรคหลอดเลือดสมองด้วยตนเอง

ไบเดนเยียนซาอุฯไม่ช่วยน้ำมันลด

ด้านประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐอเมริกา เผยว่า การเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการอาจไม่ส่งผลต่อราคาพลังงานที่ชาวอเมริกันจะต้องจ่าย แต่เท่าที่รู้ราคาน้ำมันในสหรัฐอเมริกาคงลดลงทุกวัน อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามว่าการเดินทางเยือนตะวันออกกลางจะช่วยเร่งการลดราคาน้ำมันให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ไบเดนกล่าวว่า "คิดว่าคุณจะไม่เห็นสิ่งนั้นในอีกสองสามสัปดาห์ข้างหน้า" ทั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของไบเดนระบุว่า อัตราเงินเฟ้อ 9.1% ในเดือนมิถุนายนที่สูงที่สุดในรอบ 40 ปีของสหรัฐ ยังไม่ได้สะท้อนถึงราคาน้ำมันที่ลดลงในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

นายเจค ชัลลิแวน ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐไม่ได้คาดหวังว่าซาอุฯจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในทันที และกำลังรอผลการประชุมกลุ่มโอเปค+ ในวันที่ 3 สิงหาคม แต่สหรัฐเชื่อว่าการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีพลังงานเพียงพอที่จะปกป้องสภาพเศรษฐกิจโลกจะทำให้บริบทดังกล่าว

ด้านราคาน้ำมันโลกก็ปรับตัวอยู่ในกรอบใกล้ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หลังจากที่ได้ร่วงจากระดับสูงสุดในรอบ 14 ปีที่ 139.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนมีนาคม ล่าสุด น้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือเพิ่มขึ้น 2.08% มาอยู่ที่ 101.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปรับเพิ่มขึ้น 1.89% มาอยู่ที่ 97.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนยังให้น้ำหนักกับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ในจีน ซึ่งเป็นประเทศที่ผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่เนื่องจากโควิด-19 และความหวังวิตกว่าเศรษฐกิจโลกกำลังจะเข้าสู่สภาวะถดถอย

กยท.ดึงเอกชนลงขัน2พันล.

จัดตั้งบริษัทยกระดับยางพาราไทย

การยางแห่งประเทศไทย ปล่อยล็อกความเหลื่อมล้ำชาวสวนยาง เล็งตั้งบริษัทร่วมทุนกับเอกชนวงเงิน 2 พันล้านบาท หวังต่อยอดงานวิจัยยกระดับราคายางพาราไทย

นายกุลเดช พัวพัฒนกุล ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 7 กยท. โดยชูแนวคิด “Greener Better” สร้างความแข็งแกร่งให้ยางพาราไทย พร้อมทั้งปลดล็อกความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิประโยชน์ของชาวสวนยางให้ทั่วถึงเท่าเทียมกัน โดยการจัดสวัสดิการให้พี่น้องชาวสวนยาง ถือเป็นเกษตรกรเพียงกลุ่มเดียวของประเทศไทยที่ได้รับสิทธิสวัสดิการ สิ่งนี้คือผลงานสำคัญของ กยท. ที่จะเริ่มต้นแบบให้หน่วยงานอื่น ได้ศึกษา เพื่อจัดทำให้เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

นายฉกรรจ์ ธรรมกวีพิท ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า กยท. เตรียมเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาให้ กยท. จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับยางพาราที่มีจำนวนมาก เพื่อพัฒนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทย ตามแผนที่เตรียมเสนอ สคร. นั้น กยท.จะถือหุ้น 49% เอกชนถือหุ้น 51% มีทุนประเดิมในการดำเนินการประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาท

สำหรับบริษัทร่วมทุนนี้จะมีฐานะเป็นเอกชน มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน หาก สคร. อนุมัติให้สามารถดำเนินการได้ จะต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป คาดว่าภายในปีนี้น่าจะสามารถตั้งบริษัทร่วมทุนนี้ได้ ใช้เวลาไม่เกิน 3 ปี

จะถือหุ้น และขณะนี้กำลังเจรจากับเอกชนจำนวนมาก ทั้งเอกชนไทยที่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการวิจัยพัฒนายางพารา มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา หรือต้องใช้ยางพารา หรือมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพารา ที่เป็นบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทต่างประเทศ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับยางพารา ให้ความสนใจที่จะร่วมลงทุนกับกยท.จำนวนมาก

ทั้งนี้ เอกชนที่จะร่วมทุนกับกยท. ต้องมีคุณสมบัติที่จะสนับสนุนให้บริษัทใหม่ที่ตั้งดำเนินธุรกิจเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทย อาทิ ต้องมีนวัตกรรม เทคโนโลยี มีการตลาดที่สอดคล้อง เป็นต้น ก้าวต่อไปของ กยท. คือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางให้สามารถเพิ่มมูลค่า แข่งขันได้ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานราก ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ ในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยางในแต่ละพื้นที่ เพื่อยกระดับ Welfare economy ของคนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานยางพารา ภายใต้การประกาศแผนการบริหารยางพาราอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้วยการมีส่วนร่วมทำให้เกิดความคุ้มค่า ปฏิบัติตามหลักวิชาการ เช่น ปลูกดูแลรักษา กรีดยาง เก็บผลผลิต โคน

รวมถึงขนส่งอย่างถูกวิธี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์แหล่งที่อยู่ของพืชและสัตว์ ควบคุมการใช้สารเคมี สร้างระบบการจัดการขยะที่ดี และ ด้านสังคม ด้วยการไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิต ดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยของแรงงาน และมีการจ้างงานตามกฎหมาย ให้ค่าจ้างเป็นธรรม



7กยท. - การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด Greener Better สร้างความแข็งแกร่งให้ยางพาราไทย หนุนชาวสวนยางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี นายกุลเดช พัวพัฒนกุล ประธานกรรมการ กยท. และนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. เข้าร่วม ที่ กยท. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม

กยท.ชงสคร.ผนึกเอกชนจัดตั้งบริษัทลูก

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “Greener Better” สร้างความแข็งแกร่งให้ยางพาราไทย หนุนชาวสวนยางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายกุลเดช พัวพัฒนกุล ประธานกรรมการ กยท. กล่าวว่า 7 ปีที่ผ่านมา กยท.เป็นองค์กรกลางที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ช่วงปีที่ผ่านมากยท.มีผลงานเป็นที่ประจักษ์หลายโครงการและที่เด่นชัดคงเป็นโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางที่ทำต่อเนื่องมาตลอด 3 ปี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางในช่วงภาวะวิกฤตโควิดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปีนี้นับเป็นปีทองของ กยท. เนื่องจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ในวาระที่ กยท.ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 เป้าหมายต่อไปในการดำเนินงานดังนี้ 1.เร่งนํางานวิจัยพัฒนามาใช้ในอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ 2.ยกระดับภาคการผลิตยางเพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบยางเคบอบางแทนการขายยางก้อน

ช่วยให้กับโรงงานยางแท่ง สินค้ากลุ่มนี้ผ่านขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดีสะอาด ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่น และน้ำเสีย ปัจจุบันสินค้ายางเคบอบางที่มีศักยภาพในการส่งออกโดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่น กลุ่มซูมิโตโม ต้องการสินค้ายางเคบอบางชนิดนี้เป็นจำนวนมาก

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า การพัฒนาด้านนวัตกรรมยางพาราจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมาก หากเป็นการลงทุนจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่สามารถระดมเงินทุนได้เพียงพอ เนื่องจากข้อจำกัดด้านเงินทุน ในเร็ว ๆ นี้ กยท.เตรียมเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อจัดตั้งบริษัทลูก วงเงิน 1.5-2 พันล้านบาท ร่วมกับภาคเอกชนไทยและต่างชาติ เพื่อพัฒนานวัตกรรมยางพาราไทยสู่สากล คาดบริษัทลูกสามารถคืนทุนได้ภายใน 2-3 ปี บริษัทลูกซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนระหว่าง กยท.และภาคเอกชนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาวิจัยนวัตกรรมยางพาราได้อย่างครบวงจร



'บิ๊กตู'ปล้มผลงานกระทรวงเกษตรฯ โยกแล้ว8หมื่นล. ส่งออกผลไม้ไทยไปจีน

วันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายกฯ พอใจยอดส่งออกผลไม้ไทยไปจีนครึ่งปีแรกทะลุ 1 ล้านตันสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 8 หมื่นล้านบาท "เฉลิมชัย" ย้ำเร่งเดินหน้านโยบายยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลไม้ไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตรองรับการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดส่งออกจีน-ทั่วโลก

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามการส่งออกผลไม้ของไทยไปจีนโดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ หรือฟรุ๊ตบอร์ด (Fruit Board) ที่มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน รายงานผลงานการส่งออกผลไม้ของไทยไปจีนครึ่งปีแรก 2565 ได้เกิน 1 ล้านตันซึ่งมากกว่าปีที่แล้วกว่า 120,000 ตัน สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ประกอบการและประเทศกว่า 8 หมื่นล้านบาท โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ฟรุ๊ตบอร์ดติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2565 เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการกระจายผลผลิตผลไม้ของเกษตรกร รวมทั้งให้เดินหน้านโยบายยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลไม้ เร่งเดินหน้าแผนปฏิบัติการพัฒนาผลไม้ปี 2565-2570

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายกรัฐมนตรียังกำชับให้คาดการณ์ผลผลิต และติดตามสถานการณ์การขนส่ง เพื่อปรับกลยุทธ์ในการในการกระจายผลผลิตผลไม้ของเกษตรกรไม่ให้เกิดปัญหาต่อไป รวมทั้งให้เดินหน้านโยบายยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลไม้ เร่งเดินหน้าแผนปฏิบัติการพัฒนาผลไม้ปี 2565-2570 เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่เป้าหมายเกษตรมูลค่าสูง เน้นการพัฒนาพันธุ์ การใช้เทคโนโลยีในการผลิต การเพิ่มการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มการสร้างแบรนด์ผลไม้ การขยายตลาดทั้งใน-ต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต การแปรรูป ตลอดจนการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดส่งออกในจีนและทั่วโลกด้วย

"ด้วยความได้เปรียบในพื้นที่ภาคการเกษตรของไทย มีผลผลิตเป็นที่ต้องการและยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งผลไม้ไทยเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีมูลค่าการส่งออกสูง สร้างรายได้เข้าประเทศไทยปีละหลายล้านบาท ขอขอบคุณเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ร่วมกันดำเนินงานตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวดเพื่อชื่อเสียงของประเทศในการส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ โดยนายกรัฐมนตรี กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันผลักดัน ส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยให้ขยายสู่ประเทศต่างๆ ด้วยคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน" นายธนกร กล่าว

เดินหน้าแจกต้นกล้วยฯ หุ่นเกษตรกรปลูก

“มณีนุชฯ” ลุยกระบี่ เดินหน้าแจกต้นกล้วยฯ หุ่นเกษตรกรปลูก สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

📅 17 กรกฎาคม 2565 ⌚ 12:41 น. 📍เกษตร



น.ส.มณีนุชฯ ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งเป็นประธานพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกล้วยฯ 1 ล้านต้น” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ว่า ปัจจุบันกล้วยฯ เป็นพืชที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจครัวเรือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมวิชาการเกษตรจึงส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจปลูกพืชกล้วยฯ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และรองรับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาพืชกล้วยฯ กล้วยฯ และกระท่อม ที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทย และจะนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ทาง การแพทย์ และอุตสาหกรรมต่อไป

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรยังได้ผลิตผลงานวิจัยด้านพันธุ์พืชและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้สนองงานตามโครงการพระราชดำรินในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำผลงานวิจัยด้านพันธุ์พืช และเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาประยุกต์ไว้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละท้องถิ่น ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาคในแต่ละเขตจัดทำแปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ประกอบด้วย

1. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน เป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตพืชแบบผสมผสาน รวมทั้งขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีส่งเสริมแก่เกษตรกร สนับสนุนปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศในกิจกรรมต่างๆ และ 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กระบี่ พื้นที่ 60 ไร่ โดยรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพร เครื่องเทศ พันธุ์พืช ท้องถิ่นและพืชหายาก ในพื้นที่ของภาคใต้ ตลอดจนพืชที่มีความสำคัญของประเทศมาปลูกรักษาพันธุกรรม .